

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3499/TCTHADS-TKDLCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai thực hiện công tác năm 2022

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYẾN QUANG	
ĐẾN	Số: 3140
	Ngày: 25/10/2021
Chuyen:
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS;
- Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, diễn biến phức tạp, kéo dài tại nhiều địa phương trên toàn quốc, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, toàn hệ thống thi hành án dân sự (THADS) đã phải rất nỗ lực, cố gắng, áp dụng linh hoạt các biện pháp thích hợp để cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, mặc dù chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền năm 2021 chưa đạt nhưng cũng chỉ bị giảm nhẹ so với Kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID -19, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo hoặc có các giải pháp ứng phó khi có tình huống phát sinh.

2. Tiếp tục học tập, quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế... nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức THADS.

3. Tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm công tác 2021 và những năm trước đây, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác năm 2021, xây dựng kế hoạch công tác và triển khai công tác năm 2022.

Trong khi chờ Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chính thức của Bộ Tư pháp và của Tổng cục, các Cục THADS tạm giao chỉ tiêu cho các Chi cục và Chấp hành viên bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2021.

4. Chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Bảo đảm phân loại việc THADS chính xác, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về THADS; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 18-KH/BCSĐBTP ngày 06/8/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 120-KH/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 192-KH/BCDTW. Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là những vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, dư luận xã hội quan tâm.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi án hành chính, bảo đảm theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Toà án đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Toà án; kịp thời có văn bản báo cáo/kiến nghị người có thẩm quyền có giải pháp để thi hành dứt điểm vụ việc hoặc xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm thi hành án hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

7. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là tiếp tục nhân rộng và thực hiện tốt việc tăng cường điều động, biệt phái, luân chuyển công chức lãnh đạo, Chấp hành viên tại các cơ quan THADS. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác THADS, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh (lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp); đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

8. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không được phép chủ quan, lơ là công việc; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ sở”. Cục trưởng, Chi cục trưởng phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biểu hiện những nhiễu, tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021).

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra; kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm, thiếu sót trong tổ chức THADS.

9. Tăng cường công tác truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về những hoạt động THADS, THAHC; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS nói chung và tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án nói riêng. Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới trên địa bàn.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc có liên quan; kịp thời có văn bản báo cáo/kiến nghị cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, tránh tình trạng phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

10. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong THADS. Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và bảo đảm đầu tư điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Thành Long (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để ph/h);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để t/h);
- Công TTĐT THADS;
- Lưu: VT, TrT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Quang Thái

